

Số: 551 /LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 31 tháng 12 năm 2021

V/v ứng phó với biến thể mới của virus SARS-CoV-2  
(chủng Omicron) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nguy cơ biến thể mới Omicron xâm nhập trên địa bàn huyện Gia Lâm. Thực hiện Công văn số 777/LĐLĐ ngày 31/12/2021 của LĐLĐ Thành phố về việc ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo mới về công tác phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay của Trung ương và Thành phố và thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tập trung tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên và người lao động quyết tâm triển khai các giải pháp theo Nghị quyết 128 của Chính phủ; thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh tránh để lây lan ra cộng đồng; thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”. Trong đó đặc biệt lưu ý làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và NLD chưa tiêm mũi 1 hoàn thành việc tiêm chủng; người đã tiêm mũi 1, mũi 2 sẵn sàng tiêm mũi vắc xin bổ sung và mũi vắc xin nhắc lại cho đoàn viên, NLD theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuyên truyền về những biện pháp, kết quả tích cực, cách làm hay, mô hình hiệu quả để nhân rộng, tham gia đấu tranh phản bác các thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, không tập trung đông người; kiên trì tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ có việc cần thiết mới ra ngoài.

2. Tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy (nếu có), đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn cùng cấp và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc “4 tại chỗ”; giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với đoàn viên, NLD bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau. Tham gia với lực lượng y tế tại địa phương để hỗ trợ thành lập mới các trung tâm y tế lưu động,... đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ, giảm tải áp lực cho các bệnh viện trong việc thu dung, điều trị

bệnh nhân nếu dịch bùng phát, lan rộng. Tham gia phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội và các tổ chức đoàn thể địa phương trong triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

3. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trong CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc ứng phó với biến chủng mới Omicron; về công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn Huyện trong dịp Lễ đầu năm 2022.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gia Lâm đề nghị BCH Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và việc ứng phó với biến chủng mới Omicron trong đoàn viên, CNVCLĐ, báo cáo gửi về Liên đoàn Lao động Huyện qua địa chỉ email [gialam@congdoanhanoi.org.vn](mailto:gialam@congdoanhanoi.org.vn) để tổng hợp báo cáo LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thê**